

## THÔNG TIN BÁO CHÍ

### Chuỗi hoạt động trực tuyến kêu gọi bảo tồn động vật hoang dã thu hút sự tham gia của công chúng

**Đà Nẵng - Ngày 30 tháng 9 năm 2021**, Chương trình tọa đàm và triển lãm ảnh trực tuyến kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã kéo dài từ 30/09/2021 – 08/10/2021 nằm trong chuỗi hoạt động do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Nhóm nghiên cứu giảng dạy Tài nguyên sinh vật & Môi trường Đại học Đà Nẵng (DN-EBR), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) phối hợp tổ chức thông qua sự hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam).

Nhu cầu sử dụng động vật hoang dã (ĐVHD) tại các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, là nguyên nhân gia tăng tình trạng săn bắn, buôn bán ĐVHD trái pháp luật và đẩy nhiều loài đến bờ vực tuyệt chủng. Chính phủ Việt Nam đã có những bước tiến dài trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm ĐVHD, trong đó phải kể đến việc ban hành Bộ Luật Hình sự mới với các quy định tăng nặng mức hình phạt đối với các hành vi sở hữu và buôn bán các loài ĐVHD và các sản phẩm của chúng.

Tuy nhiên, Việt Nam tiếp tục được coi là điểm nóng về trung chuyển, cung cấp và tiêu thụ ĐVHD bất hợp pháp trên thế giới. Trước thực trạng này, chuỗi sự kiện được thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống trên hành tinh xanh. Từ đó góp phần phát động và lan toả phong trào "*Cùng nhau ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã!*" trong toàn xã hội.

Hai hoạt động chính trong chuỗi sự kiện bao gồm chương trình tọa đàm trực tuyến "*Phòng chống buôn bán, tiêu thụ trái pháp luật ĐVHD và các sản phẩm từ ĐVHD*" và triển lãm ảnh trực tuyến "*Cùng lên tiếng bảo vệ động vật hoang dã*". Chuỗi sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án "*Cùng Lên tiếng Bảo vệ các Hệ sinh thái vì Thiên nhiên và Con người*" do WWF-Việt Nam điều phối thông qua sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Thụy Điển (Sida).

*Hình 1: Chuỗi sự kiện góp phần phát động và lan toả phong trào "Cùng nhau ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã!" trong toàn xã hội (Ảnh: Greenviet)*

Chương trình tọa đàm trực tuyến diễn ra vào ngày 30/09 với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đại diện cơ quan ban ngành thành phố Đà Nẵng; cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, diễn giả; các tổ chức trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn. Tọa đàm sẽ tập trung làm rõ thực trạng săn bắn, tiêu thụ, buôn bán ĐVHD và các sản phẩm từ ĐVHD. Ngoài ra, các nội dung liên quan đến tình hình quản lý, thực thi pháp luật bảo vệ ĐVHD trên địa bàn thành phố, công tác truyền thông bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học tại TP. Đà Nẵng cũng được quan tâm thảo luận trong tọa đàm. Ban tổ chức hy vọng chuỗi sự kiện góp phần vận động địa phương ban hành, triển khai hiệu quả các chính sách ngăn chặn nạn buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật.

Triển lãm ảnh trực tuyến "*Cùng lên tiếng bảo vệ động vật hoang dã*" diễn ra từ 30/09 -08/10 sẽ công bố khoảng 100 hình ảnh và video ấn tượng về ĐVHD. Công chúng có thể trực tiếp truy cập vào địa chỉ <http://baovedongvathoangda.org> để xem triển lãm và tham gia trả lời các câu

hỏi về ĐVHD cũng như để lại những chia sẻ, cảm xúc sau khi tham gia triển lãm. Không chỉ khai thác tư liệu từ các tổ chức bảo tồn ĐVHD, triển lãm đã sử dụng các hình ảnh, video do các nhà báo, phóng viên điều tra cung cấp, từ đó mang lại góc nhìn đa chiều về thực trạng nạn buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật tới công chúng.

“Bảo vệ ĐVHD ngày nay đã trở thành thông điệp bảo vệ sự sống nhằm phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Hoạt động giáo dục và truyền thông về bảo vệ ĐVHD nói riêng cũng như bảo vệ môi trường sống nói chung với sự tham gia của nhiều bên liên quan là rất cần thiết; nhằm góp phần cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa giá trị sống tử tế, để cùng nhau chung sống có trách nhiệm với hành tinh xanh của chúng ta”, ông Võ Văn Minh, đại diện DN-EBR cho biết.

Bà Nguyễn Thị Kim Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng chia sẻ: “Đây là triển lãm ảnh trực tuyến đầu tiên về môi trường được tổ chức tại Đà Nẵng. Để đảm bảo tuân thủ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, chúng tôi tham mưu triển khai thực hiện chương trình trên nền tảng trực tuyến, kêu gọi sự tương tác, phản hồi của cộng đồng trong việc trả lại sự sống vốn có cho ĐVHD.”

Theo báo cáo Sức sống Hành tinh 2020 của WWF, trong vòng 50 năm qua quần thể các loài động vật có xương sống đã suy giảm 68%. Tại Việt Nam, rất nhiều loài ĐVHD đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do bị buôn bán và tiêu thụ bất hợp pháp vì nhiều mục đích khác nhau như làm thực phẩm, thuốc chữa bệnh, đồ trang sức...

*Hình 2: Những nỗ lực bảo vệ ĐVHD (Ảnh: WWF-Việt Nam)*

Ông Nguyễn Hoài Khương, Quản lý dự án Cùng Lên tiếng Bảo vệ các Hệ sinh thái vì Thiên nhiên và Con người, WWF-Việt Nam nhấn mạnh: “WWF-Việt Nam hợp tác với nhiều đối tác khác nhau nhằm tìm kiếm các giải pháp mới cho công tác bảo tồn tại Việt Nam. Trong cuộc chiến ngăn chặn và đi đến chấm dứt nạn buôn bán, tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật, chúng tôi luôn ưu tiên hỗ trợ và thúc đẩy tham gia tích cực từ các cơ quan, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, tổ chức xã hội, cơ quan báo chí và đặc biệt là chung tay của cộng đồng người dân tại địa phương. Từ chuỗi hoạt động ý nghĩa này, WWF-Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu và hỗ trợ những giải pháp truyền thông thay đổi hành vi sáng tạo hơn để tiếp tục giảm thiểu nhu cầu sử dụng ĐVHD tại Việt Nam”.

Ông Trần Hữu Vỹ, Giám đốc Trung tâm GreenViet – đơn vị trực tiếp thực hiện chuỗi hoạt động cho hay: “Chưa bao giờ chúng ta có thể nhìn rõ hoạt động tiêu thụ ĐVHD lại gây ra những hậu quả khôn lường cho xã hội như lúc này. Dù triển khai thực hiện chuỗi hoạt động trong bối cảnh vô cùng khó khăn, chúng tôi hy vọng có thể gióng lên một hồi chuông cảnh báo, thức tỉnh mọi người trước thực trạng nguy cấp như hiện nay. Tiếng nói chung của những người ủng hộ sẽ góp phần lên án, tẩy chay nhằm thay đổi hành vi ăn thịt và sử dụng ĐVHD”.

*Hình 3: Hoạt động giáo dục và truyền thông về bảo vệ ĐVHD hiện nay là rất cần thiết (Ảnh: Save Vietnam's Wildlife)*

Bảo vệ ĐVHD chính là bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ trái đất – ngôi nhà chung của muôn loài. Vì vậy, cần sự tham gia và chung tay của cộng đồng, chia sẻ và lan tỏa thông điệp kêu gọi

bảo vệ ĐVHD đến nhiều người khác để góp phần bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học. Chung tay bảo vệ ĐVHD, bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ cuộc sống của mỗi chúng ta.

Tìm hiểu thông tin về tọa đàm và triển lãm trực tuyến tại: <https://greenviet.org/tin-tuc/chuoi-hoat-dong-truc-tuyen-bao-ve-dong-vat-hoang-da/>

Xem triển lãm tại đây: <http://baovedongvathoangda.org>

- HẾT -

*Thông tin liên lạc: Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ*

#### **ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN**

- Ms Thiên Hương
- SĐT: 098 897 9029
- Email: [nguyenthienhuong@greenviet.org](mailto:nguyenthienhuong@greenviet.org)

#### **PHỤ TRÁCH TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN**

- Ms. Phương Chung
- SĐT: 038 878 3349
- Email: [phuongchung1996@gmail.com](mailto:phuongchung1996@gmail.com)

#### **DỰ ÁN CÙNG LÊN TIẾNG BẢO VỆ CÁC HỆ SINH THÁI VÌ THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI**

Dự án “Cùng Lên tiếng Bảo vệ các Hệ sinh thái vì Thiên nhiên và Con người” (Voices for Diversity) do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida) tài trợ (2020-2022), được triển khai đồng loạt tại 6 quốc gia gồm Kenya, Mozambique, Madagascar, Tanzania (Khu vực Đông Phi) và Myanmar và Việt Nam (Khu vực Đông Nam Á).

Tại Việt Nam, Dự án do WWF-Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai trên phạm vi toàn quốc. Mục đích của Dự án nhằm góp phần giảm thiểu mất mát và suy thoái đa dạng sinh học tại Việt Nam thông qua hoàn thiện và thực thi hiệu quả chính sách pháp luật về buôn bán, tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật với sự tham gia tích cực và đồng thuận từ các nhà lãnh đạo cấp cao, các nhà hoạch định chính sách, tổ chức xã hội và cộng đồng người dân địa phương.

**DN-EBR**

DN-EBR là Nhóm nghiên cứu giảng dạy Tài nguyên sinh vật & Môi trường Đại học Đà Nẵng, thực hiện các đề tài nghiên cứu và triển khai các dự án sản xuất thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ ở khu vực miền Trung và Tây nguyên với các lĩnh vực liên quan đến khoa học sự sống và phát triển bền vững.

**GREENVIET**

GreenViet là Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh được thành lập từ năm 2012 tại Đà Nẵng với các lĩnh vực hoạt động chính là nghiên cứu, truyền thông và giáo dục về bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hoạt động của GreenViet nhằm mục đích giúp cộng đồng hiểu, tôn trọng và hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên thông qua nghiên cứu, bảo tồn, phổ biến giá trị của đa dạng sinh học.